

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Số: 29304/SLĐTBXH-GDNN
V/v triển khai thực hiện Chương trình
“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy
khát vọng cống hiến cho thanh niên,
thiếu niên, nhi đồng giai đoạn
2021-2030”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường cao đẳng;
- Hiệu trưởng các trường trung cấp.
- Giám đốc các trung tâm GDNN.
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTEX quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học. Tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên ít nhất 01 buổi/học kỳ.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội:

+ Xây dựng các bài viết, phóng sự về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên trên các tạp chí, báo in, báo điện tử và truyền hình.

+ Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm về chủ đề về giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên trên báo điện tử, truyền hình.

+ Xây dựng và phát hành các videoclip, infographic, ...theo các chuyên đề truyền thông về giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên.

+ Tập trung khai thác các trang thông tin phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

+ Triển khai hiệu quả các phong trào do Thành đoàn phát động; tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.

+ Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

+ Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ trên nền tảng cách mạng và dân tộc.

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên

+ Phối hợp với các chuyên gia, các trung tâm tư vấn tâm lý trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề xã hội, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng phòng, chống các bệnh về học đường, tệ nạn xã hội và các kỹ năng cần thiết cho thanh niên, thiếu niên. Chú trọng tư vấn tâm lý về vấn đề dân tộc, giới tính, lứa tuổi, học tập, mối quan hệ xã hội, hướng nghiệp cho thanh niên, thiếu niên.

+ Triển khai các chương trình, đề án về sức khỏe, giới tính, phát triển thể chất, văn hóa ứng xử, có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

+ Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội.



+ Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Hội.

+ Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản hồi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp) để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử GDNN TP.HCM;
- Lưu: VT; P.GDNN(Tu).

**KT. GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lâm